

Phụ lục I
KIẾN NGHỊ GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN LẠI VỚI CỬ TRI¹
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BPC, ngày /6/2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện)

Tổng cộng: 29 kiến nghị, cụ thể:

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
A	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ (02)	
1	Trước Kỳ họp thứ 5 (02)	
1.1	Cử tri A Nhin, thôn 9, xã Đăk La: Hiện nay, bờ kè, nương đập Cà Ha bị sạt lở nhiều đoạn, đề nghị Trạm quản lý thủy nông huyện sớm khắc phục, làm kè đá để đảm bảo lâu dài.	Trả lời: Hệ thống kênh công trình đập Cà Hà chạy dọc theo suối Ngô Trang vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Bờ suối bị sạt lở nhiều chỗ theo ý kiến của cử tri do địa phương quản lý, không thuộc tài sản kết cấu của công trình đập Cà Ha. Đề nghị UBND xã Đăk La kiểm tra, chủ động thực hiện kiểm tra sửa chữa, gia cố không gây xói lở đất của người dân. Trường hợp vượt thẩm quyền của địa phương thì báo cáo đề xuất UBND huyện biện pháp xử lý kịp thời.
1.2	Cử tri Đỗ Học, thôn 7, xã Đăk La: Nương tưới nước của đập Cà Sâm bị sạt lở nghiêm trọng; người dân đã tự khắc phục tạm bằng 20 rọ đá nhưng chưa triệt để và đã có kiến nghị nhưng chưa được kiểm tra khắc phục. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện kiểm tra, khắc phục.	Trả lời: Vị trí sạt lở nghiêm trọng theo ý kiến nghị của cử tri thuộc hạng mục công tiêu thoát nước đường dân sinh do địa phương quản lý, không thuộc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của công trình hồ chứa Cà Sâm. Vào mùa mưa, tất cả nước mặt từ trên sườn đồi đổ dồn về công tiêu, nước thoát qua công tiêu không hết gây xói lở đất của người dân. Đề nghị UBND xã Đăk La chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, đánh giá hiện trạng đề xuất hướng xử lý sửa chữa, khắc phục để đảm bảo tiêu thoát nước và không gây xói lở đất của người dân.
B	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN (27)	
I	KIẾN NGHỊ CÓ NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI (19)	
1	Trước Kỳ họp thứ 5 (9)	
1.1	Cử tri Hồ Tấn Đông, thôn 7, xã Ngọc Wang: Hiện nay, tại km 4 Tỉnh lộ 671 (đoạn qua dốc đường bê tông) xảy ra sụt lún khoảng 7-8 m ² làm ảnh hưởng đến	Trả lời: UBND huyện đã ban hành văn bản đề nghị đơn vị quản lý công trình đường Tỉnh lộ 671 có biện pháp khắc phục sự cố nêu trên. Đến nay đơn vị quản lý công trình đã xử lý xong sự cố hư hỏng đảm bảo giao thông đi lại thông suốt.

¹ Là kiến nghị có nội dung đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong văn bản pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền; các kiến nghị chưa thể giải quyết được do chưa có quy định hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc do chưa có nguồn lực để thực hiện, chưa xác định được thời gian cụ thể, hoặc kiến nghị khi giải quyết có liên quan đến các sở, ngành, địa phương và các bộ, ngành Trung ương, chưa thể xác định được thời gian giải quyết.

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	giao thông nhất là vào mùa vụ thu hái cà phê. Đề nghị UBND huyện quan tâm phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh sớm kiểm tra, khắc phục, sửa chữa.	
1.2	Cử tri Nguyễn Duy Thiêm, thôn Đoàn Kết, xã Đăk Ngok: Hệ thống biển báo an toàn giao thông dọc các trục đường của xã bị hư hỏng, xuống cấp và một số biển báo bị mất. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa chữa, thay thế.	Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện sửa chữa tuyến đường với những hạng mục công việc chính như: sửa chữa những đoạn mặt đường bị sụt lún, hư hỏng; sửa chữa đoạn rãnh dọc thôn Thanh Xuân (<i>gần đập Mùa Xuân</i>); thay thế các biển báo hư hỏng đoạn qua địa bàn xã Đăk Ngok. Các hạng mục trên hiện nay đã được sửa chữa, khắc phục.
1.3	Cử tri A Nhin, thôn 9, xã Đăk La: Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện: Nâng cấp hệ thống nâng, hạ van phai chắn nước đập Cà Ha bằng mô tơ điện ba pha thay cho hệ thống cơ quay bằng tay như hiện nay.	Qua làm việc và theo báo cáo của Trạm quản lý thủy nông huyện: Công trình đập Cà Ha theo thiết kế gồm 5 cửa van xả lũ vận hành bằng thủ công. Năm 2017, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã đầu tư máy nổ đi kèm thiết bị truyền động để vận hành các cửa van tràn. Từ đó đến nay công tác vận hành được kịp thời đảm bảo thoát lũ của công trình. Do vậy, việc đầu tư hệ thống nâng hạ van phai chắn nước đập Cà Ha bằng mô tơ điện ba pha hiện tại là không cần thiết.
1.4	Cử tri Trịnh Văn Sướng, thôn 1, xã Đăk La: Hệ thống kênh N3 công trình đập Kon Trang Kla chưa được khắc phục triệt để, còn bị rò rỉ, chưa đảm bảo nước tưới. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện kiểm tra, khắc phục đảm bảo phục vụ sản xuất trong thời gian tới.	Trả lời: Qua kiểm tra hiện trạng hệ thống kênh N3 công trình đập Kon Trang Kơ La hoạt động bình thường tuy nhiên trong quá trình phục vụ sản xuất có một vài vị trí người dân tự ý cuốc đất bờ kênh để mở rộng diện tích canh tác và đục phá kênh bê tông để lấy nước làm bờ kênh bị xói lở cục bộ gây thất thoát nước. Trạm quản lý thủy nông đã phối hợp với Ban Nhân dân thôn và cán bộ phụ trách thủy nông nội đồng đắp đất gia cố, khắc phục các vị trí rò rỉ để tránh thất thoát nước, đưa đủ nước tới cuối khu tưới phục vụ sản xuất. Đồng thời, đề nghị UBND xã Đăk La tuyên truyền, vận động Nhân dân trong vùng không được xâm phạm bờ kênh, đục phá kênh làm ảnh hưởng đến công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất và an toàn công trình.
1.5	Cử tri Lê Trường Lâm, Phó Chủ tịch HĐND xã Đăk La: Hệ thống kênh mương phía Đông, Tây đập Đăk Xít đã được đầu tư nhưng bị bồi lấp, không sử dụng được. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Trạm quản lý thủy nông huyện kiểm tra, khắc phục.	Trả lời: Hàng năm, ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất Trạm quản lý thủy nông đều phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá hiện trạng, kịp thời triển khai nạo vét, phát dọn khơi thông dòng chảy các hệ thống kênh mương của các công trình thủy lợi do Trạm quản lý thủy nông trực tiếp quản lý, vận hành trên địa bàn xã Đăk La. Hiện tại hệ thống kênh của hồ chứa Đăk Xít 1, hồ chứa Đăk Xít 2, hồ chứa Đăk Xít 3 đang thực hiện nạo vét, phát dọn để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho Nhân dân.
1.6	Cử tri Vũ Thị Liên, thôn 1, xã Đăk La: Hiện nay, trụ điện tại khu vực nhà tôi thường bị rung lắc khi có mưa,	Trả lời: Qua kiểm tra thực tế, vị trí kiến nghị là vị trí cột BT96 thuộc đường dây 35kV Kon Tum - Đăk Tô (<i>vận hành 22kV</i>) đi qua địa bàn xã Đăk La. Hiện trạng, hộ bà Vũ

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	gió không đảm bảo an toàn. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Điện lực Đắk Hà kiểm tra, xem xét di dời trụ điện hoặc ra cổ để đảm bảo an toàn.	Thị Liên đã tiến hành san ủi hạ mặt bằng quanh vị trí cột, tạo ta luy cao gần 4m, nhưng vị trí cột vẫn đảm bảo an toàn vận hành. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành sau này, Điện lực Đắk Hà sẽ gửi thông báo an toàn, hướng dẫn hộ gia đình bà Vũ Thị Liên không tiếp tục thực hiện xâm phạm đất tại vị trí cột trên.
1.7	Cử tri Nguyễn Văn Hùng, TDP7, thị trấn Đắk Hà: Đề nghị UBND huyện xem xét, quan tâm đề nghị Viễn thông Đắk Hà di dời một số trụ điện của Viễn thông nằm trên vỉa hè đường Chu Văn An hiện nay để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.	Trả lời: Qua kiểm tra thực tế hiện trạng tuyến cột đi trên vỉa hè của đường Chu Văn An có rất nhiều loại cột của điện lực, Viettel, VNPT và của hộ dân. Đối với tuyến cột của VNPT và Điện lực thì hầu như đi trùng tuyến nên không ảnh hưởng nhiều trên vỉa hè, cáp trên tuyến cũng đã được điện lực Đắk Hà bó gọn dọc tuyến. Riêng tuyến cột của Viettel và một số cột điện công lộ và cột tự phát do Nhân dân trồng để kéo điện sinh hoạt nằm ngoài tuyến nên gây nên mất mỹ quan đô thị. Ngày 15/11/2022, Viễn thông Đắk Hà đã phối hợp với Ban Quản lý DADTXD huyện kiểm tra, khảo sát lại cụ thể; đối với tuyến cột dọc tuyến trên do Viễn thông Đắk Hà quản lý chỉ dịch chuyển 01 cột khoảng 50cm để tránh bó vỉa của vỉa hè để đảm bảo an toàn và mỹ quan cho tuyến đường mới.
1.8	Cử tri Đỗ Văn Quang, TDP8, thị trấn Đắk Hà: Thời gian vừa qua tôi có lên huyện làm thủ tục tặng cho con tôi 01 lô đất ở. Huyện có văn bản tạm dừng giao dịch thủ tục tặng cho của tôi theo nội dung công văn 224/CV-CSĐT, ngày 30/7/2021 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà. Tuy nhiên, hiện nay cạnh bên đất gia đình tôi có 02 hộ gia đình đang thực hiện xây nhà. Vì vậy, tôi đề nghị UBND huyện Đắk Hà, các cơ quan chuyên môn huyện xác minh và trả lời cho gia đình tôi được rõ: Thứ nhất: Theo Công văn 224/CV-CSĐT, ngày 30/7/2021 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà về việc phối hợp điều tra là: “tạm dừng giao dịch, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng, đăng ký biến động đối với các thửa đất liên quan...”. Tuy nhiên, 02 hộ dân đang thực hiện việc xây dựng, điều đó có đúng hay không? có mâu thuẫn với văn bản trên hay không? và việc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho 02 hộ dân trên có đúng hay không? Thứ hai: Sự việc các hộ dân trên đang xây dựng nhà ở,	Trả lời: UBND huyện đã có văn bản trả lời gửi trực tiếp cho cử tri; cụ thể: Khu vực đất tại Tổ dân phố 8 (trước đây là Tổ dân phố 9) thị trấn Đắk Hà (Trước Trung tâm GDNN-GDTX huyện) có 04 thửa đất cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng tạm ngừng giao dịch và không được làm thay đổi hiện trạng. Việc UBND huyện cấp phép xây dựng nhà ở cho 02 trường hợp mà cử tri nêu trên là đảm bảo theo quy định pháp luật và không thuộc diện theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	<p>ơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà có biết hay không?</p>	
1.9	<p>Cử tri Nguyễn Thị Nguyên, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok: Vào ngày 15/11/2019 UBND huyện Đăk Hà đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với 616,8m² đất tại đồi cà phê của gia đình tôi thuộc thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngok (<i>thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 69</i>) để thực hiện dự án phát triển quỹ đất của huyện. Sau khi bị cưỡng chế thu hồi đất, ngày 23/12/2019 tại phòng tiếp công dân tôi đã gặp Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà là ông Đoàn Ngọc Thắng và được ông Thắng chỉ đạo các phòng, ban cung cấp cho tôi một số giấy tờ trong đó có Bảng tổng hợp dự toán sau thẩm định bồi thường tài sản gắn liền với đất trên diện tích đất 616,8m² cho hộ ông Nguyễn Công Hà và bà Nguyễn Thị Nguyên, vị trí: thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngok, huyện Đăk Hà. Theo bảng tổng hợp này thì tổng giá trị bồi thường cho gia đình tôi là 9.481.217 đồng (<i>chín triệu bốn trăm tám mươi một nghìn hai trăm mười bảy đồng</i>). Đến nay, gia đình tôi vẫn chưa nhận số tiền đền bù trên. Khi nào nhà nước chính thức công khai thực hiện dự án gì tại chỗ đất đã thu hồi đó, gia đình tôi mới nhận tiền đền bù này.</p> <p>Nay đã là ngày 03/11/2022, như vậy nhà nước đã cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình tôi đã được gần 3 năm. Trong thời gian 3 năm đó tôi chưa được biết nhà nước công khai thực hiện dự án gì tại chỗ đó, chỉ thấy chỗ đất đã thu hồi đó cỏ mọc um tùm, có chỗ dây leo bò chằng chịt, chùm phủ lên cả cà phê nhà tôi, gia đình nhà tôi đã rất vất vả vì phải mất nhiều công để dọn dẹp. Tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lời bằng văn bản cho gia đình tôi những nội dung dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Nhà nước công khai thực hiện dự án gì trên diện tích đất đã thu hồi đó. 	<p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với diện tích đất 616,8 m² do Nhà nước cưỡng chế giải phóng mặt bằng năm 2019 của ông Nguyễn Công Hà và bà Nguyễn Thị Nguyên là để trả lại hiện trạng đường đã có từ năm 1987, phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất cho Nhân dân xung quanh khu vực có đất sản xuất. Nhà nước không cưỡng chế thu hồi diện tích đất nêu trên để đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện nói chung và xã Đăk Ngok nói riêng. - Đối với số tiền là 9.481.217 đồng theo phương án bồi thường tài sản gắn liền với đất do bị cưỡng chế mà gia đình bà Nguyễn chưa nhận, hiện số tiền này đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý, đề nghị gia đình liên hệ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại địa chỉ số 25 đường Hà Huy Tập, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà để được hướng dẫn, làm thủ tục nhận tiền bồi thường theo đúng quy định. <p>(<i>Tuy nhiên, đến nay, ông Hà và bà Nguyễn chưa liên hệ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để nhận số tiền bồi thường nói trên.</i>)</p>

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	<p>- Theo quy định của Pháp luật hết thời hạn thực hiện dự án (3 năm), nếu Nhà nước vẫn không công khai thực hiện dự án gì, vấn đề đất hoang cỏ mọc thì gia đình tôi có quyền được sử dụng lại chỗ đất đó không?</p> <p>- Số tiền đền bù 9.481.217 đồng gia đình tôi chưa được nhận lúc này nhà nước có trả lại cho gia đình tôi không?</p>	
2	Sau Kỳ họp thứ 5 (10)	
2.1	<p>Cử tri tri A Phan, thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước, Điện lực huyện đã trả lời sẽ hoàn thành và đấu nối đường điện tại Tổ 1, 2 trong năm 2022. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành, đề nghị Điện lực sớm đấu nối đường điện để phục vụ cho Nhân dân.</p>	<p>Trả lời: Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Đăk Hà năm 2022 dự kiến thi công hoàn thành và đóng điện phục vụ Nhân dân trong năm 2022, tuy nhiên đến nay công trình chưa đóng điện được do nhà thầu cung cấp Máy biến áp gặp khó khăn, hủy hợp đồng phải đấu thầu lại nên dự kiến đến cuối Quý 2/2023 hạng mục trên sẽ đóng điện đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu dùng điện của Nhân dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm đấu nối đường điện để phục vụ cho Nhân dân.</p>
2.2	<p>Cử tri Vũ Đức Tạo, TDP4a, thị trấn Đăk Hà: Hiện nay, Chi cục Thuế khu vực số 2 - huyện Đăk Hà ra văn bản có nhiều nội dung mới, nhưng không hướng dẫn cho người dân cụ thể khi đi làm hồ sơ mà để hồ sơ kéo dài như trường hợp của ông Nguyễn Doãn Chinh, TDP 3, thị trấn Đăk Hà. Đề nghị UBND huyện đề nghị Chi cục Thuế khu vực số 2 (Đăk Hà) khắc phục.</p>	<p>Trả lời: Sau khi được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp bổ sung, ngày 12/01/2023 Chi Cục thuế Khu vực số 2 đã ban hành Thông báo nộp thuế đảm bảo các nội dung, trình tự và quy trình trong việc tiếp nhận và xác định nghĩa vụ về đất đai.</p>
2.3	<p>Cử tri Nguyễn Văn Hùng, TDP7, thị trấn Đăk Hà: Hiện nay, tuyến đường Chu Văn An đã thi công xong đưa vào sử dụng và người dân muốn làm tuyến đường điện công lộ với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch, chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá khảo sát cùng bà con Nhân dân TDP7 để TDP xây dựng tuyến đường điện công lộ tại đường Chu Văn An với chiều dài hơn 800m. Hiện nay, qua khảo sát của bà con Nhân dân tính có 15 cột và 15 bóng điện trên tuyến đường này. Cử tri rất mong</p>	<p>Trả lời: Tuyến đường Chu Văn An được UBND huyện đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng ngày 31/12/2022. Trên cơ sở kết cấu tuyến đường, UBND thị trấn đã đề nghị BQL Tô dân phố 7 tổ chức họp dân và huy động Nhân dân đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng tuyến điện công lộ; đồng thời phối hợp với Điện lực Đăk Hà khảo sát xây dựng phương án kéo mới đường dây, lắp đặt các cần bóng trên hiện trạng trụ điện hiện có với tổng chiều dài 550m và 15 bóng đèn. Hiện nay, tuyến đường điện công lộ đã hoàn thành lắp đặt và thấp sáng, đáp ứng tốt việc chiếu sáng về đêm tạo mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân đi lại.</p>

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	UBND huyện quan tâm xem xét hỗ trợ TDP về cột điện và đường dây chính và nhân lực lắp đặt, còn về cần, cột phụ, đường dây phụ.. bà con Nhân dân TDP sẽ đóng góp.	
2.4	Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngok: Khi thi công làm đường điện, dây điện đi kéo qua vườn nhưng không được đèn bù; Hiện nay, người dân có nhu cầu lắp điện 3 pha để tưới cà phê và các hoạt động khác. Nhưng khi ra Điện lực Đăk Hà làm thủ tục thì được trả lời là trạm điện quá tải. Đề nghị UBND huyện kiến nghị Điện lực Đăk Hà xem xét, giải quyết.	Trả lời: Qua kiểm tra, tuyến đường dây như kiến nghị là đường dây 110kV Đăk Hà - Kon Tum, hành lang đường dây này đi qua rẫy của cử tri, không thuộc diện được đèn bù. Về nhu cầu lắp điện sản xuất của cử tri, Điện lực Đăk Hà đã lắp đặt mới cho cử tri công tơ 3 pha vào tháng 01/2023. Sau khi lắp đặt cử tri không có ý kiến gì thêm.
2.5	Cử tri Lê Ngọc Sơn, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp phía đông TDP 2A có 15 hộ đã khai hoang đất để xây dựng phát triển kinh tế từ năm 1990 đến nay ổn định; đã có 03 hộ đã được cấp GCNQSD đất ở đô thị, 05 hộ được cấp GCNQSD đất nông nghiệp, các hộ còn lại đang làm thủ tục nhưng đã 02 năm chưa được cấp GCNQSD đất, nhiều lần làm lại hồ sơ gây phiền hà cho người dân. Khi hỏi Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện thì được trả lời đất đang nằm trong quy hoạch công viên cây xanh từ năm 2010 đến nay, UBND tỉnh chưa xóa quy hoạch (tại tờ bản đồ số 19+20) vì vậy các hộ phải chờ đợi. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét dự án công viên cây xanh làm tràn lan, không hiệu quả trong khi đó 02 công viên đang bị thu hồi, còn lại các dự án treo, người dân bị hạn chế về quyền sử dụng đất, không dám đầu tư phát triển kinh tế.	Trả lời: Công trình đê kè suối Đăk Uy, kết hợp công viên cây xanh thuộc một phần tờ bản đồ 19, 20 danh mục công trình đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được HĐND huyện khóa V thông qua tại kỳ họp 11 theo Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 18/12/ 2020 (tại phụ biểu số 3 mục III.10) đã được tích hợp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 18/5/2022. Hiện nay công trình đang được huy động vốn để thực hiện đầu tư dự án. Do vậy, việc điều chỉnh quy hoạch không thực hiện được. Do Công trình đê kè suối Đăk Uy, kết hợp công viên cây xanh chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nên các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất tại vị trí nêu trên được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật (bao gồm cả kê khai đăng ký và cấp Giấy Chứng nhận QSD đất) được quy định tại khoản 2, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 và khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhưng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi chú hạn chế quyền đó là thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất.
2.6	Cử tri Lê Ngọc Sơn, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất: con trai tôi là Lê Thanh Tùng làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 28 tờ bản đồ số 21 tại TDP 2A có giấy giấy tiếp nhận hồ sơ ngày 23/6/2021 của Phòng Tài nguyên - Môi	Trả lời: Trường hợp ông Lê Thanh Tùng và vợ là Vương Thị Kiều Oanh làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 28 tờ bản đồ số 21 tại TDP 2A đã được thụ lý theo quy định và được UBND huyện cấp 02 Giấy CNQSD đất số DH 860562 và DH 860561 ngày 31/12/2022 (đối với trường hợp phải tách thửa để chuyển mục đích) và bộ phận trả kết quả ngày 11/01/2023 (do bà Vương Thị Kiều Oanh nhận kết quả).

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	<p>trường. Đến đầu tháng 12/2022 nhận giấy báo nộp tiền 30.150.000 đồng từ cơ quan Chi cục Thuế Đắk Hà, con tôi đã nộp ngay vào ngân sách nhà nước, đến cuối tháng 12/2022 Phòng Tài nguyên - Môi trường báo đất của thị trấn hết hạn mức sử dụng vì vậy phải đợi đến năm 2023 mới được cấp giấy CNQSD đất. Đề nghị các cơ quan có liên quan thực hiện đúng theo Luật Đất đai năm 2013.</p>	
2.7	<p>Cử tri Lê Ngọc Sơn, TDP3 thị trấn Đắk Hà: Phía Tây Chợ Trung tâm được quy hoạch để làm khu chợ trời cho người dân dùng làm nơi mua bán hàng hóa từ đầu năm 1999; đến năm 2011 ông Phan Đức Thuyên lấy mặt bằng đó xây dựng mấy chục quầy hàng bán lại cho người ở nơi khác đến bán hàng quần áo thu tiền bất chính, làm hợp đồng cho thuê 38 năm nên Nhân dân không còn chỗ bán hàng phải lấn chiếm vỉa hè vào chợ phiên Chủ nhật gây ảnh hưởng giao thông và cảnh quan đô thị. Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi lại mặt bằng, sắp xếp chỗ bán hàng khu chợ trời để Nhân dân có nơi bán hàng hóa được thuận lợi, đồng thời đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại Chợ Trung tâm.</p>	<p>Trả lời: Theo Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại Trung tâm thương mại huyện Đắk Hà (Nay là chợ Trung tâm Đắk Hà) đã được UBND huyện Phê duyệt ngày 01 tháng 11 năm 2010. Theo Phương án điều chỉnh sắp xếp bổ sung điểm kinh doanh tại Trung tâm thương mại huyện Đắk Hà được UBND huyện Phê duyệt năm 2015 thì việc cho thuê sử dụng điểm kinh doanh phía tây khu vực chợ trời là Nhà lồng hàng vải may mặc sẵn tổng hợp.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Vị trí cụ thể là khu T: Tổng diện tích cho thuê là: 128m². + Số kiốt là: 32 cái. + Kiến trúc xây dựng: Nhà cấp 4 khung sắt lợp tôn. + Thuộc loại hình: Nhà nước cho thuê mặt bằng hộ kinh doanh đầu tư kinh phí để xây dựng. <p>Sau khi Phương án được UBND huyện Đắk Hà phê duyệt, Trung tâm quản lý và KTCTCC huyện Đắk Hà (nay là Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị Đắk Hà) đã Thông báo công khai đến các hộ kinh doanh có nhu cầu đăng ký thuê mặt bằng ở Khu T và tổ chức họp xét đơn xin thuê mặt bằng của hộ kinh doanh trong đó ưu tiên các hộ kinh doanh đang sử dụng mặt bằng kinh doanh ổn định tại Khu T, số mặt bằng còn lại bố trí xét cho các hộ có nhu cầu mới phát sinh.</p> <p>Việc đầu tư xây dựng Nhà ki ốt bán hàng tại Khu T theo phương án được phê duyệt là do các hộ kinh doanh tự đầu tư xây dựng.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian hợp đồng thuê mặt bằng: Từ ngày 01/12/2010 đến tháng 1/2049. Qua rà soát thực tế thì Trung tâm đã bố trí mặt bằng kinh doanh và ký hợp đồng cho thuê đúng phương án đã được UBND huyện Phê duyệt ngày 01/11/ 2010 và phương án điều chỉnh sắp xếp điểm kinh danh năm 2015. - Về công tác Phòng cháy, chữa cháy Trung tâm môi trường và dịch vụ thực hiện đúng phương án PCCC đã được Công an PCCC phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định về phòng chống cháy nổ tại Chợ theo quy định.

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
2.8	<p>Cử tri Lê Ngọc Sơn, TDP3 thị trấn Đăk Hà: Tại Nghĩa trang Nhân dân huyện Đăk Hà, phần mộ chôn cất không theo quy định thứ tự, người giàu được ở mặt đường, vợ hoặc chồng mất chưa đúng tuổi có phần mộ để chờ (<i>chồng mất ngoài 50-60 tuổi người vợ vẫn được đặt chỗ chờ bên cạnh mộ</i>); dịch vụ làm phần mộ đá cao hơn giá cơ sở ở ngoài từ 4-8 triệu đồng/mộ; người dân biết nhưng không dám có ý kiến vì sợ quản trang gây khó khăn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện chấn chỉnh lại công tác quản lý nghĩa trang và niêm yết công khai các dịch vụ để Nhân dân biết và tham gia.</p>	<p>Trả lời: Thời gian qua, việc cấp đất để xây mộ chôn cất người đã chết được Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện thực hiện phân ra theo hàng và từng khu vực cho các đối tượng khác nhau (<i>như người chết chôn theo hình thức hung táng, trẻ sơ sinh, cải táng...</i>) việc cấp đất theo hàng lối chỉ hoàn thiện đúng quy định khi các ngôi mộ đã được chôn lấp đầy theo từng dãy. Việc Chồng hoặc vợ mất 50-60 tuổi người vợ được cấp đất chờ bên cạnh đây là việc làm thiện nguyện do một số gia đình thân nhân có người chết có nhu cầu muốn xin đất để chờ nhằm mục đích sau này để chôn cất, xét về lĩnh vực đạo đức nên Trung tâm đã cấp cho một số trường hợp.</p> <p>Hiện nay, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện không làm dịch vụ xây mộ nên không quản lý giá, thân nhân gia đình có người chết có nhu cầu thì tự thỏa thuận giá cả, hình thức và hợp đồng với nhau để xây mộ, đồng thời, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện chưa nhận được ý kiến nào phản ánh việc nhân viên quản trang gây khó dễ. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện thực hiện chặt chẽ việc quản lý nghĩa trang nhân dân theo đúng quy định.</p>
2.9	<p>Cử tri Hồ Ngọc Hoan, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Nước thải của chợ Trung tâm huyện và đường Hai Bà Trung chảy xuống có mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường (<i>Nhân dân đã ý kiến rất nhiều lần</i>). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu có giải pháp xử lý nước thải tại khu vực này tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.</p>	<p>Trả lời: Chợ Trung tâm huyện chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung; mặt khác đường Hai Bà Trung chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước. Do vậy, nên trong quá trình hoạt động, các loại chất thải, nước thải được xả thải trực tiếp ra môi trường. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian đến, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu giải quyết để hạn chế tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường theo ý kiến của cử tri.</p> <p>Đến nay, hệ thống thoát nước đã được đầu tư theo công trình Sửa chữa, nâng cấp đường Hai Bà Trung, thị trấn Đăk Hà. Hạng mục: Nền, mặt đường, vỉa hè đường, công trình thoát nước và ATGT</p>
2.10	<p>Cử tri A Lun, thôn Kon Gung, xã Đăk Mar: Đề nghị UBND huyện, các ban ngành liên quan quan tâm chỉ đạo đảm bảo trong việc tuần tra, truy quét tội phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; các tụ điểm ghi lô đề trái phép; đảm bảo an toàn hành lang giao thông đường bộ</p>	<p>Trả lời: Trong thời gian qua, Công an huyện đã chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng; không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Trong đó, tập trung triệt phá tội phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm cờ bạc. Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch của Công an tỉnh về phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm duy trì, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, hạn chế đến mức thấp nhất vụ</p>

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
		<p>tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.</p> <p>Trong năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 63 vụ liên quan đến TTATXH (<i>giảm 14 vụ so với năm 2021</i>); trong đó số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Tiến hành bắt quả tang 3 vụ đánh bạc 9 đối tượng; 08 vụ tàng trữ chất ma túy 08 đối tượng. Trong năm 2022, trên tuyến đường quản lý xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người, bị thương 02 người, hư hỏng 03 xe mô tô trên địa bàn huyện (<i>giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm 2021</i>). Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (<i>từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023</i>), Công an huyện đã phân công lực lượng cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy tăng cường tuần tra, kiểm soát phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lên danh sách toàn bộ đối tượng có dấu hiệu buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn huyện. Tổ chức đấu tranh, triệt phá các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, qua đó bắt quả tang 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ 14,965g Methamphetamine. Qua điều tra, mật phục đã tiến hành bắt quả tang 04 vụ đánh bạc, trong đó 03 vụ đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề, bắt giữ 11 đối tượng để điều tra xác minh làm rõ hành vi phạm tội. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông quản lý, giảm trên cả 3 tiêu chí (<i>số vụ, số người chết và số người bị thương</i>).</p>
II	KIẾN NGHỊ CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐÃ QUY ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (05)	
1	Trước Kỳ họp thứ 5 (02)	
1.1	<p>Cử tri Lê Trường Lâm, Phó Chủ tịch HĐND xã Đăk La: Hiện nay, một số hộ dân khi đổi Giấy chứng nhận QSD đất (<i>bìa đỏ</i>) do bị cũ, rách nát sang Giấy chứng nhận QSD đất mới (<i>bìa hồng</i>) nhưng bị thu phí rất cao, mặc dù diện tích, hiện trạng thửa đất không có thay đổi. Đề nghị xem xét, giám sát việc giao dịch bất động sản, giá và phí dịch vụ, tiền thăm định...loại đất nào đóng, loại nào được miễn.</p>	<p>Trả lời: Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất (<i>bìa đỏ</i>) sang Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (<i>bìa hồng</i>); khi thực hiện hồ sơ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện sẽ thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính từ cơ sở dữ liệu đất đai cũ sang cơ sở dữ liệu đất đai mới (<i>thực hiện đo vẽ, trích lục thửa đất, chỉnh lý thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính</i>), sẽ thu phí dịch vụ công theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND, ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum.</p> <p>- Việc thu phí dịch vụ công được thực hiện riêng cho từng thửa đất đề nghị cấp; trong quá trình thực hiện hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện ký hợp đồng kinh tế (<i>HĐ giá dịch vụ công</i>) đồng thời xuất hóa đơn giá trị gia tăng (<i>được cơ quan Thuế quản lý mã số thuế</i>) và gửi lại cho công dân 01 bản sau khi thu phí. Số</p>

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
		<p>tiền thu được nộp 100% vào ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định.</p> <p>- Đối tượng áp dụng: Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (<i>Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân</i>) khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ công (<i>áp dụng cho tất cả các loại đất</i>).</p>
1.2	<p>Cử tri Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk La: Hiện nay, thủ tục hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản đối với hộ gia đình, cá nhân còn phải ký xác nhận của nhiều người trong gia đình, trong khi đó có người đã chết từ lâu...gây phiền hà cho người dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm hồ sơ, thủ tục.</p>	<p>Trả lời: Căn cứ Luật đất đai năm 2013, quy định tại Điều 3. Giải thích từ ngữ, Điểm 29. “Hộ gia đình sử dụng đất: Là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”.</p> <p>Vi vậy, khi thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất (<i>gồm chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển QSD đất từ tài sản chung thành tài sản riêng</i>) đối với Giấy chứng nhận QSD đất được cấp là “Hộ ông (bà)” thì cần phải xác định thành viên trong Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất gồm những ai để thực hiện ký giao dịch QSD đất nhằm đảm bảo về Quyền sử dụng đất tránh tình trạng bỏ sót quyền của người sử dụng đất dẫn đến khiếu kiện về quyền sử dụng đất.</p> <p>Đối với trường hợp thừa kế QSD đất ngoài việc xác định thành viên khi Giấy chứng nhận QSD đất được cấp là Hộ ông (bà) cần phải xác định hàng thừa kế khi mở thừa kế (<i>Việc mở thừa kế QSD đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc tại các phòng Công chứng</i>). Điều 651- Luật Dân sự 2015 đã quy định cụ thể các trường hợp Người thừa kế theo pháp luật.</p>
2	Sau Kỳ họp thứ 5 (03)	
2.1	<p>Cử tri Phạm Quý Dương, Thôn Tân lập B, xã Đăk Hring: Hiện nay, một số người dân trên địa bàn xã gặp khó khăn trong việc làm thủ tục hợp thửa, làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ bìa đỏ sang bìa hồng), do việc đo đạc trước đây diện tích đo không chính xác so với thực tế. Đề nghị các cấp quan tâm,</p>	<p>Trả lời: Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất thực hiện theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Kon Tum.</p> <p>Việc thực hiện hợp thửa đất được thực hiện theo quy trình nội bộ số 20, mục 20.2 - Quyết định số 438/QĐ-UBND, ngày 10/08/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp đổi sổ đỏ) đã cấp căn cứ theo quy định</p>

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	hướng dẫn và tạo điều kiện cho bà con Nhân dân trong việc điều chỉnh, hợp thửa cho Nhân dân.	tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị cử tri nghiên cứu các quy định nêu trên. Khi có nhu cầu thì nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện để được xem xét, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp.
2.2	Cử tri Thái Thị Ngoan, TDP10, thị trấn Đắk Hà: Vừa qua đơn vị đo đạc đã thực hiện việc đo đạc lại đất của các hộ dân trên địa bàn thị trấn, trong đó có TDP 10 chúng tôi. Qua kết quả Nhân dân đến đối chiếu giữa diện tích trong giấy CNQSD đất và diện tích thực tế đo đạc không trùng nhau. Có hộ diện tích thực tế lớn hơn diện tích đo đạc, có hộ diện tích thực tế lại ít hơn GCNQSDĐ, như gia đình tôi diện tích đo đạc lại lớn hơn trong khi diện tích thực tế gia đình tôi đã được xây tường xung quanh nhà và không có tranh chấp, không biết diện tích này do thừa do đâu. Vậy xin hỏi người dân sau khi được đo đạc có được điều chỉnh diện tích thừa đó vào giấy CNQSD đất của gia đình hay không? diện tích thiếu thì xử lý như thế nào?	Trả lời: Diện tích đo đạc địa chính thực hiện theo đúng mốc giới, ranh giới hiện trạng của thửa đất của các chủ sử dụng đất đang sử dụng ổn định từ trước đến nay. Việc chênh lệch diện tích là do sai số đo đạc giữa các lần đo và biến động ranh giới trong quá trình sử dụng đất (<i>do phát hoang thêm hoặc thỏa thuận chuyển đổi chuyển nhượng cho phù hợp với việc sử dụng đất nhưng không điều chỉnh Giấy CNQSD đất</i>). Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế thì thực hiện cấp phần tăng thêm hoặc cấp đổi Giấy CNQSD tăng thêm theo quy định tại Khoản 5 Điều 98, Luật Đất đai năm 2013. Trong trường hợp diện tích theo giấy chứng nhận QSD đất nhỏ hơn diện tích đo đạc thực tế nhưng ranh giới thửa đất không thay đổi thì lập hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất theo diện tích đo đạc thực tế (<i>nếu người sử dụng đất có nhu cầu</i>).
2.3	Cử tri A Bok, cử tri thôn Kon Năng Treang, xã Đắk Ui: Hiện nay, Tỉnh ta đang thực hiện hỗ trợ kinh phí tổ chức đón Tết Nguyên đán (<i>3.000.000đ/ thôn</i>). Đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ nhiều hơn đối với các thôn có nhân khẩu nhiều so với các thôn có nhân khẩu ít hơn.	Trả lời: Mức hỗ trợ thôn làng đón tết nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm (<i>Tổ chức ngày hội bánh chưng xanh</i>) trên địa bàn huyện Đắk Hà được quy định tại Điểm 01, Mục II, Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum là: 3.000.000 đồng/1 thôn. Không quy định cụ thể cho số nhân khẩu ở trong thôn. Để tạo điều kiện chăm lo cho đời sống của dân trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị UBND xã Đắk Ui trước mắt chủ động sử dụng nguồn ngân sách được giao kết hợp với các nguồn huy động, tài trợ, đóng góp khác theo quy định của pháp luật triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ các thôn, làng trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh Kon Tum xem xét, quyết định vào thời gian phù hợp.
III	KIẾN NGHỊ CHƯA THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC DO CHƯA CÓ QUY ĐỊNH, CĂN CỨ HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HOẶC CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (01)	

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
1	Trước Kỳ họp thứ 5 (1)	
1.1	<p>Cử tri Nguyễn Quang Hân, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok: Tôi đã gặp Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân và đề đạt ý kiến, kiến nghị của tôi (<i>giải quyết việc ông Nguyễn Xuân Hải có hành vi lợi dụng chức quyền hạn chiếm dụng đất công và đất hai vụ lúa của Xí nghiệp Thủy nông để xây dựng nhà ở</i>). Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra để giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.</p>	<p>Trả lời: Vụ việc Ông Nguyễn Quang Hân phản ánh, kiến nghị giải quyết việc ông Nguyễn Xuân Hải, hiện là Thôn trưởng Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok có hành vi lợi dụng chức quyền chiếm dụng đất công và đất hai vụ lúa của Công ty Thủy nông Đăk Uy (<i>nay là Công ty TNHH MTV Cà phê 704</i>) để xây dựng nhà ở và yêu cầu kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Xuân Hải, ông Nguyễn Quang Thượng (<i>con trai ông Hải</i>) theo quy định đã được Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Kon Tum tiến hành thanh tra, xác minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh². Ngày 11/3/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr³ (<i>Trong đó, có nội dung đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý về yêu cầu kiểm tra, xem xét việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Xuân Hải, ông Nguyễn Quang Thượng (con trai ông Hải) theo các quy định của pháp luật về đất đai</i>). UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tra cứu, rà soát, tìm kiếm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Xuân Hải, ông Nguyễn Quang Thượng để làm cơ sở xác minh quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 02 trường hợp nêu trên và thông tin kết quả kiểm tra, xử lý cho công dân được biết theo quy định. (<i>Tuy nhiên, do hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất từ năm 2003 nên chưa tìm thấy hồ sơ. Hiện đang chờ kết quả triển khai chỉnh lý tài liệu địa chính từ trước đến nay, nếu tìm thấy hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu thực hiện trình tự giải quyết đơn tố cáo đảm bảo theo qui định</i>).</p>
IV	KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT ĐƯỢC DO CHƯA CÓ NGUỒN LỰC, CHƯA XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CỤ THỂ THỰC HIỆN (0)	
V	KIẾN NGHỊ KHI GIẢI QUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, CHƯA THỂ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (02)	
1	Sau Kỳ họp thứ 5 (02)	
1.1	<p>Cử tri Hồ Ngọc Hoan, TDP3, thị trấn Đăk Hà: Đường Hai Bà Trưng hiện nay có biển báo cấm xe trọng tải 10</p>	<p>Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đăk Hà tiến hành kiểm tra thực tế tại tuyến đường trên, qua kiểm tra nhận thấy biển báo cấm xe trọng tải</p>

² Công văn số 2302/UBND-NNNT ngày 06/7/2021 và Công văn số 3034/UBND-TH ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh.

³ Thanh tra việc quản lý sử dụng đất, công tác giao khoán đất của Công ty TNHH MTV cà phê 704 và Công ty TNHH MTV cà phê 734; việc bàn giao đất và chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường đối với phần diện tích của các Công ty bàn giao cho địa phương quản lý tại huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy và Đăk Glei; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số cá nhân chông lên diện tích đất Công ty Công ty TNHH MTV cà phê 704 quản lý.

Số TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
	tán, đường hai Bà Trưng là đường vào làng nghề, các nơi đưa hàng hoá vào làng nghề bằng con đường này, với nhiều loại xe, vậy các xe như xe 2 cầu đưa hàng hoá vào làng nghề phải hơn 10 tấn, như vậy đơn vị nào quản lý và cấm các loại xe trên vào đường Hai Bà Trưng và xử lý như thế nào? Việc cấm trọng tải xe 10 tấn như vậy có đảm bảo hoạt động kinh doanh của làng nghề hay không?	10 tấn đặt trên tuyến đường Hai Bà Trưng là không phù hợp với hồ sơ thiết kế thi công được duyệt (<i>Nguyên nhân: Do sơ sót trong việc lắp đặt biển báo, biển trục xe 10 tấn chứ không phải biển trọng tải 10 tấn</i>). Vì vậy, Ban quản quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã yêu cầu đơn vị thi công chỉnh sửa lại cho đúng với thiết kế biển báo cấm xe có trọng tải trục xe lớn hơn 10 tấn chứ không phải tải trọng xe 10 tấn. Tuyến đường trên vẫn đảm bảo cho tải trọng xe hơn 10 tấn lưu thông.
1.2	Cử tri Vũ Đức Tạo, TDP4a, thị trấn Đăk Hà: Việc đo vẽ bản đồ năm 2021, yêu cầu Phòng TNMT huyện kiểm tra bản đồ vị trí mương thoát nước nhánh đường Hàm Nghi đến nhà ông Nguyễn Khắc Hùng (cây cảnh). Lý do các hộ đã tự ý đổ đất lấp suối, một số hộ đã dẫn đo đạc vị trí suối vào tờ bản đồ năm 2021. Tờ bản đồ năm 2001 là có suối đổ xuống hồ.	Trả lời: Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính tại thị trấn Đăk Hà được thực hiện trên cơ sở ranh giới, hiện trạng sử dụng đất của người sử dụng đất; hiện nay phòng Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị đơn vị tư vấn rà soát đối chiếu hồ sơ địa chính qua các thời kỳ để tổ chức biên tập bản đồ địa chính. Trong quá trình rà soát đối chiếu sẽ yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa đối với nội dung chưa đảm bảo trong quá trình đo đạc. Đối với các trường hợp, tự ý đổ đất lấp suối, mương thoát nước nhánh đường Hàm Nghi đến nhà ông Nguyễn Khắc Hùng (<i>cây cảnh</i>). UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Hà tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định (<i>nếu có</i>).